
(ส าเนา) 

รายงานการประชุม 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  
 สมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ 

วันที่  28  เมษายน   ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 

************************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางสิริลักษณ์    นาสุวรรณ ประธานสภาฯ สิริลักษณ์    นาสุวรรณ 

๒.     นายพร้อม         สุริฉาย   รองประธานสภาฯ พร้อม          สุริฉาย 

๓.     นายเสถียร        จุทะนันท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑      เสถียร         จุทะนันท์ 

๔.     นายเงิน            นาจรูญ ส.อบต.หมู่ที่ ๒      เงิน             นาจรูญ 

๕.     นายบุญถม       ประทิเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๒     บุญถม         ประทิเลิศ 

๖.     นายปัญญา       นาหวัหนอง ส.อบต.หมู่ที่ ๓     ปัญญา         นาหัวหนอง 

๗.     นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย ส.อบต.หมู่ที่ ๓     ล าดวน        ชาบัวน้อย 

๘. นางเอ้ือมพร      นาสิงห์คาร ส.อบต.หมู่ที่ ๔     เอ้ือมพร      นาสิงห์คาร 

๙.     นายศุภกิจ          พละสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๔     ศุภกิจ          พละสาร 

๑๐.     นางอวยพร       วชิาชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๕     อวยพร        วิชาชัย 

๑๑.     นายธงชัย          นวลสุด ส.อบต.หมู่ที่ ๖     ธงชัย           นวลสุด 

๑๒.     นายชลายุทธ     ทองดี ส.อบต.หมู่ที่ ๖    ชลายุทธ       ทองดี 

๑๓.     นายอุทัย           อาจช านาญ ส.อบต.หมู่ที่ ๗    อุทัย             อาจช านาญ 

๑๔.     นางบุญลือ        วิชาชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๗    บุญลือ         วิชาชัย 

๑๕.     นายสุบิน          โนนศรีโคตร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘     สุบิน           โนนศรีโคตร์ 

๑๖.     นายชุนสี           นิระพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘    ชุนสี            นิระพันธ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม      - ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม        ๑.  นายสุข           อนุสนธิ์                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
                            ๒.  นายสมัย        วิชาชัย                       รอง นายกฯ 
                            ๓.  นางสาวเรณู   ชื่นบุญเพิ่ม                    รอง นายกฯ 
         4. นายทองประกาศิต  เชื้อผกา  เลขานุการนายก 
                            5. จ่าเอกคมสันต์   นันทเพชร                    รองปลัด อบต.ฯ 
                            6. นางสาววรันธร   นาจ ารัส                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
เริ่มประชุม เวลา   ๐๙.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ     - อ่านประกาศอ าเภอฆ้องชัย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง สมัยวิสามัญ 
  สมัยที่  2  ประจ าปี  2564  ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  ขอเปิด 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่  28  เมษายน  2564  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เหล่ากลาง นั้น   

อาศัยอ านาจตามนัยมาตรา  55  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 36  (3) นายอ าเภอ
ฆ้องชัย  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ.2564  ใน
วันที่  28  เมษายน  2564  เป็นต้นไป  ทั้งนี้  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  ประกาศ  ณ  วันที่  21  เมษายน  2564 

นายก อบต. มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบจากทางอ าเภอ 3 โครงการ รายละเอียดให้ท่านรองปลัด ชี้แจง การ 
  เลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่มีประกาศก าหนดที่ชัดเจน 
รองปลัด อบต. โครงการที่เราได้รับการจัดสรร จากทางอ าเภอ มี่  3  โครงการ คือ 1. โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
  เรื่องน้ าของบ้านโนนทัน 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้าง อบต. 3. โครงการถนนหน้า รพ.สต. 
  บ้านโนนทัน  
  ส าหรับโครงศึกษาดูงาน คงต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะตอนนี้สถานการณ์โควิดก าลังระบาด 
  -การเลือกตั้งตามเดิมจะหมดวาระ ในวันที่  3  พฤษภาคม  2564  เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 
  จึงมีการเลื่อน คาดการว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนมิถุนายน  เลือกตั้งเดือนสิงหาคม แต่ยังไม่มีประการที่ 
  ชัดเจน  
รองประธานสภา อบต. เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปยัง อบจ.จ านวน 3 หมู่บ้าน  คือ ม.1,ม.2,ม.7 
รองนายก เรณู  ชื่นบุญเพิ่ม แจ้งขอบคุณการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันที่  12  เมษายน  2564 ที่ผ่านมา  
  และแจ้งการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP ตามพระราช 
  ก าหนดให้อ านาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ 
  ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 พ.ศ.2563  รุ่นที่  1  พัฒนา 
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  ผลิตภัณฑ์จากผ้าและเศษผ้า  ระหว่างวันที่  26-28 เมษายน  2564 ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุต าบล 
  เหล่ากลาง โดย ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าอบรมส่วนมาก 
  จะเป็น นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ  
  -จากสถานการณ์โควิด  19 วนันี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ในนี้มีการติดเชื่อเพ่ิม อีก  2  คน ซึ่งดีขึ้นกว่าทุกวัน 

 ผู้ป่วยยืนยัน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 61 คน ทางจังหวัดมีประกาศให้มีการสวมหน้ากากผ้า/ 
หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหะสถาน ถ้าไม่สวมหน้ากากจะมีการปรับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖4  

ครั้งที่ 2 วันที่  19  กุมภาพันธ์   ๒๕๖4  
มติที่ประชุม       - รับรอง 15 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

                           ๓.๑  เรื่องพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในการด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
                          ปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองปลัด อบต. -สืบเนื่องจากเหตุไฟไหม้กองช่าง  ท าให้โต๊ะท างานมีกลิ่นและสภาพโต๊ะไม่เหมาะกับการท างาน จึงขอ 
  เสนอญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  
  รายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับหน้า โอเมก้า ขนาด 18 x 75 จ านวน  10 ตัวๆ ละ 1,800  
บาท เป็นเงิน  18,000  บาท  โอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินเดือนปลัด อบต.โอนลดจ านวน  
18,000  บาท 

2. การจัดซื้อโต๊ะท างานไม้ขาเหล็ก  ระดับ 3-6  จ านวน  1 ตวัๆ ละ 4,000  บาท เป็นเงิน  
4,000  บาท  โอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินเดือน ผอ.กองช่าง โอนลดจ านวน  4,000  บาท 

3. การจัดซื้อโต๊ะท างานไม้ขาเหล็ก  ระดับ 1-2  จ านวน  5 ตวัๆ ละ 2,900  บาท เป็นเงิน  
14,500  บาท  โอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินเดือน ผอ.กองช่าง โอนลดจ านวน  14,500  
บาท 

4. การจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  5 ตัวๆ ละ 2,000  บาท เป็นเงิน  10,000  บาท  โอน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินเดือน ผอ.กองช่าง โอนลดจ านวน  10,000  บาท 

5. การจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.2 เมตร  จ านวน  1 ตัวๆ ละ 2,000  บาท เป็นเงนิ  
2,000  บาท  โอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินเดือน ผอ.กองช่าง โอนลดจ านวน  2,000  บาท 

6. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in  one ส าหรับส านักงาน  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ 17,000  
บาท เป็นเงิน  17,000  บาท  โอนงบประมาณรายจ่ายจากเงินเดือน ผอ.กองช่าง โอนลดจ านวน  
17,000  บาท 

การสอบข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความผิดทางละเมิด กรณี 
  เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด คือมีการกระท า  โดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อ แต่ในวันที่เกิดเหตุ  ไม่มีพยาน 
  ไม่เห็นคนเข้ามา จากส านวนของต ารวจผลการตรวจที่เกิดเหตุ ของกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัด 
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             กาฬสินธุ์ จากการตรวจ  สถานที่เกิดเหตุ ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

สภาพความเสียหายของโครงสร้าง โครงสร้างภายในห้องถูกเพลิงลามไหม้เสียหายเพียงเล็กน้อย 
แต่ยังคงสภาพอยู่ สภาพความเสียหายของสิ่งของ  เอกสาร  คอมพิวเตอร์ ถูกแพลิงลามไหม้
เสียหาย บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ข้ึนก่อน คือ บริเวณท่ีวางเอกสารภายในห้องดังกล่าว สภาพของ
เมนสวิทซ์ควบคุมไฟฟ้า  ไม่ถูกเพลิงลามไหม้เสียหาย  สภาพความเสียหายบริเวณข้างเคียง  ไม่มี  
วัตถุพยานที่ตรวจพบ เอกสาร สิ่งของที่วางอยู่บริเวณชิดผนังห้องด้านซ้ายถูกเพลิงไหม้เสียหาย
ทั้งหมด สรุปผลการตรวจ บริเวณจุดต้นเพลิง คือ บริเวณท่ีวางเอกสารภายในห้องดังกล่าว  
เชื้อเพลิงที่ท าให้เกิดการลุกไหม้บริเวณต้นเพลิง  คือ กระดาษเอกสาร  อ่ืนๆ แหล่งความร้อนที่ท า
ให้เกิดเพลิงไหม้  คือ วัตถุท่ีมีไฟติดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  เชื่อว่า
เพลิงลุกไหม้ข้ึนก่อนที่บริเวณที่วางเอกสารชิดฝาผนังด้านซ้าย  ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
ครั้งนี้ เชื่อว่าเกิดจากวัตถุที่มีไฟติดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งไปสัมผัสกับวัสดุที่สามารถลุกติดไฟได้ง่าย 
เกิดการคุลุกไหม้ต่อไป  ท าให้ได้รับความเสียหายดังกล่าว 
 

นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย เมื่อเกิดเหตุควรมีการเรียกประชุมแจ้งเหตุการณ์ให้สมาชิกสภา อบต.ทราบ และขอ 
      ทราบเรื่องการท าประกันภัยของ อบต.ว่ามีหรือไม่ 
รองปลัด อบต.  อบต.เราไม่มีการท าประกันภัย  
ประธานสภา ฯ        การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นการโอนในส่วนของเงินเดือนปลัด อบต. และผอ.กองช่าง ใน 
         ส่วนเงินเดือนปลัด อบต.โอนลด 18,000  บาท เงินเดือน ผอ.กองช่าง โอนลด 47,500  บาท   
                  รวมยอดโอนทั้งหมดทั้งหมด  65,500  บาท 
รองประธานสภาฯ      กรณีมีเหตุการณ์โอนงบก็เห็นด้วยแต่โต๊ะเอนกประสงค์ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้เพราะ 
         ไม่ใช่วัสดุส านักงาน 
รองปลัด อบต.      การจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับหน้า โอเมก้า จัดซื้อไว้ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ใช้ในงานเลือกตั้ง  
  เพราะโต๊ะของ อบต.ก็ช ารุดเสียหายเหลือที่ใช้งานได้ไม่ก่ีตัว 
รองประธานสภาฯ เห็นด้วยกับการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ แต่ก็อยากให้มีการเก็บรักษาที่ดีกว่านี้  กรณีท่ีมี 
  ชาวบ้านยืมไปอยากให้มีการตรวจเช็คสภาพตอนส่งด้วย 
ประธานสภาฯ  ขอมติเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในข้อบัญญัติ 
ที่ประชุม  มติเห็นชอบ  15  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 กระทู้ถาม 
  4.1  กระทู้ถามเกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้า 
เลขานุการสภาฯ  เกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง  ตอนนี้มีการแบ่งโซนการซ่อม ม. 1 – ม.4 และ ม.5- ม.8  
  โซนแรกไม่มีปัญหาในการซ่อม แต่จะมีปัญหาในส่วนโซนที่สอง 
รองปลัด อบต.  การแบ่งโซนการซ่อมเป็นการแบ่งกันเองระหว่างผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากับจ้างเหมาบริการ การซ่อม 
  ไฟเป็นการซ่อมที่อันตรายต้องไปด้วยกัน ต้องมีการท างานเป็นทีมเพ่ือความปลอดภัย 
รองประธานสภาฯ การที่แบ่งโซนการซ่อมท าให้การซ่อมไฟมีความรวดเร็วขึ้น 
นางสาวล าดวน  ชาบัวน้อย การประเมินคนไม่ท างานมีเกณฑ์การประเมินหรือไม่ คนที่ท างานกับคนที่ไม่ท างานมี 
  เกณฑ์การประเมินยังไง 
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รองปลัด อบต.  การประเมินพนักงานจ้าง ถ้าประเมินไม่ผ่าน 2 รอบการประเมิน สามารถเลิกจ้างได้  ถ้ามี 
  การยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พนักงานจ้างผู้นั้นก็สามารถฟ้องศาลปกครองได้ 
 
ประธานสภาฯ  ถ้ามีการประชุมพนักงาน ขอให้แจ้งให้ทางสภาฯทราบด้วย และขอเข้าร่วมการประชุมของ 
  พนักงานด้วยเพื่อจะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ 
 
  4.2  การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด 19 
รองประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67  
  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ข้อ 3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  จากการระบาดของโรคโควิด  19 ตามอ านาจหน้าที่ ของ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล อยากให้มีการจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแจกให้กับประชาชน  
  เพราะบางคนมีหน้ากากเพียงอันเดียวใช้ซ้ าไปซ้ ามา 
รองปลัด อบต. มาตรการการป้องกันโควิด 19 คือการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และล้างมือ การจัดหาหน้ากาก 
  อนามัย/หน้ากากผ้าและเจลล้างมือ จะไปดูในส่วนของงบ สป.สช. 
นางสาวล าดวน ชาบัวน้อย อยากให้มีการแจกเครื่องวัดอุณหภูมิ หมู่บ้านละ 1  เครื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
เลขานุการสภาฯ  แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากน้ ากุดวังซอมีการ 
  ระบายออกช้าจึงท าให้น้ าท่วมที่นาที่อยู่แถวกุดวังซอ และเรื่องรถกู้ชีพด าเนินการถึงไหนแล้ว 
รองปลัด อบต. ผู้รับจ้างยังไม่มาท าสัญญา มีผู้เสนอราคา 1 ราย คาดว่าอีกประมาณ 1  เดือนจากวันเซ็นสัญญาจะมี 
  การส่งมอบรถกู้ชีพให้กับทาง อบต. 
 
ประธานสภาฯ    เมื่อหมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ขอขอบคุณคณะบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
                สว่นต าบลทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุม ท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนินการไปด้วย 
                ความเรียบร้อยและขอปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๔  
 
                 เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.30  น.  
 
                                                                            ลงชื่อ       เงิน   นาจรญู      ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                                         (นายเงิน   นาจรูญ) 
                                                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
 
    ลงชื่อ    สิริลักษณ์   นาสุวรรณ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสิริลักษณ์   นาสุวรรณ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารสวนต าบลเหล่ากลาง 


